

# ด่วนที่สุด

## สำเนา

ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๒๓๓๐๕

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัย การดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย

เรียน รอง นรม. (นายภูมิธรรมฯ) และรัฐ-กท. ผอ. ศปช., รัฐ-มท., รมช.มท. (นางสาวธีรรัตน์ ฯ) ปธ. คณะทำงาน ศปช. ส่วนหน้า, ปลัด-นร., อธิบดี-กปส., โฆษก-นร. และโฆษก ศปช.

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ นายกรัฐมนตรีเสนอว่า ตามที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวานิชย์) ประธานคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มส่วนหน้าในพื้นที่จังหวัดเชียงราย (ศปช. ส่วนหน้า) ได้รายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือหรือเยียวยาแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ดังกล่าว ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ ซึ่ง ศปช. ส่วนหน้าได้ดำเนินการกิจต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายแล้วเสร็จครบถ้วนแล้ว โดยได้ให้ความช่วยเหลือนำดินโคลนออกจากที่พักอาศัยของประชาชน จำนวน ๘๑๙ ครัวเรือน รวมทั้งการขนย้ายดินโคลนและทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะต่าง ๆ ที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ตลอดจนได้ดำเนินการเพื่อการป้องกันสาธารณภัยอันอาจเกิดขึ้นอีกในพื้นที่ดังกล่าวด้วยแล้ว และกำหนดจะส่งคืนพื้นที่ในความรับผิดชอบแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ สำหรับการดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ครัวเรือนที่ประสบภัยที่เหลืออยู่ จะเป็นการดำเนินการต่อไปในระยะที่ ๒ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของจังหวัดและหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง นั้น เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และการเข้าถึงการขอรับความช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยที่เกิดขึ้น ให้ถูกต้อง ชัดเจน จึงขอให้ ศปช. (โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและโฆษก ศปช.) กระทรวงมหาดไทย กรมประชาสัมพันธ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัย การดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยที่ได้ดำเนินการแล้วและที่จะดำเนินการต่อไป ตลอดจนช่องทางขอรับความช่วยเหลือเยียวยาในเรื่องต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ชัดเจน และทั่วถึง โดยด่วน ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ

จึงเรียนยืนยันมา และขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/ จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้กรมประชาสัมพันธ์ทราบด้วยแล้ว/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ณัฐฎาจารย์ อนันตศิลป์

(นางณัฐฎาจารย์ อนันตศิลป์)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๗๓๔ (ศุทธิณี), ๑๕๒๒ (เฉลิมขวัญ)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@soc.go.th